
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒                                               

วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒, ๐๙๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ                                                                       
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 

 
“ ริเริ่ม  รวดเร็ว  รอบคอบ ”  

 
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ 

 ๑. พลโท สุรชาติ    จิตต์แจ้ง   นายกสมาคมฯ 
 ๒. นายธำรงค์    ทรงบัณฑิตย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒   
 ๓. นายบุญเลิศ    คชายุทธเดช   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓    
 ๔. นายรังสรรค์  โพธิ์คำ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๕   
 ๕. นายสมเดช    ขันจำนงค ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๗  
 ๖. นายสมโภชน์    ราชแพทยาคม อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๐ 
 ๗. พลโท พิสิทธิ์   สิงหราไชย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๑ 

 ๘. นายสมนึก   มั่นในบุญธรรม  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๓   
 ๙. นายศิริพจน์    นภาวุฒิ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๔   
 ๑๐. นายดนัย   จารุณ   เลขาธิการ 

 ๑๑. นายรุ่งศักดิ์   พรหมแย้ม   นายทะเบียน 
 ๑๒. นายศิริ   สาระผล   ประชาสัมพันธ์ 
 ๑๓. นายสุรพงษ์   สิทธาทิพย์   เหรัญญิก 
 ๑๔. นายพงษ์ธร   วชิระปราการพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 ๑๕. นายศุภวัสส์   ตันติเสถียรชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ   
 ๑๖. นายสมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ   
 ๑๗. นางดารารัศมิ์     ศรีวิลัย  กรรมการ     
 ๑๘. นายเขษมชาติ    อารีมิตร  กรรมการ 
 ๑๙. นายณฐวุฒ    เอมแย้ม  กรรมการ     
 ๒๐. พันโท สุชาติ   ยังสว่าง   กรรมการ 
 ๒๑. ร้อยเอก สุรพล    บวรศักดิ์  กรรมการ 
 ๒๒. นายสิทธิเดช   สุทธิขาว   กรรมการ 

 ๒๓. นายนพดล   เสมมีสุข  กรรมการ 
 ๒๔. นายพิมฉัตร์  อภิวรรธน์วิบูล  กรรมการ 

 ๒๕. นายประเสริฐ   คำแฝง   กรรมการ 
 ๒๖. นายสุรชัย   พูลสิริ   กรรมการ     
 ๒๗. พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์  เกศะรักฺษ์   กรรมการ 

/๒๘. นายธนาดร... 
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 ๒๘. นายธนาดร  นิยมไวทยะ   กรรมการ     
 ๒๙. นายอทิทักษ์   ฐานะรัตน์  กรรมการ      
 ๓๐. นายชัยพล   สินเจือ   กรรมการ 
 ๓๑. นายธรรมศักดิ์   เจริญฟุ้ง   กรรมการ     

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายอดิศักดิ์   วิไลลักษณ ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑   ติดราชการ 

 ๒. นายศรีชาย   เอ่ียมจั่น   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔  ติดราชการ 
 ๓. นายสุพล    จิตราพงษ์  อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ ๖  ติดราชการ 
 ๔. นายไตรภพ    ขันตยาภรณ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๘  ติดราชการ 

 ๕. พลเรือเอก กาญจน์   ดีอุบล  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๙  ติดราชการ 
 ๖. นายวิเชียร   โสพรรณพนิชกุล   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๒  ติดราชการ 
 ๗. พลตรี วรวุฒิ   วุฒิศิริ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๕  ติดราชการ 

 ๘. นายปพน   วงศ์สุธารส   ปฎิคม    ติดราชการ 
 ๙. นายพงษ์หฤษฎ์    จรัณยานนท ์  บรรณารักษ ์    ติดราชการ 
 ๑๐. นายอนันต์   พิมพา   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดราชการ 
 ๑๑. นายกิตติคุณ   เครือคุณาลัย   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดราชการ 
 ๑๒. นายนพวินทร์    ฐิติบุญญาภิรมย์ กรรมการ    ติดราชการ 

 ๑๓. นายพิชิต  อมัติรัตนะ   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๔. นายจิรันดร์  บุญรุ่ง   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๕. พันเอก ภูษิต   คล้ายหิรัญ  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๖. นายสมเจตน์  ราชแพทยาคม  กรรมการ    ติดราชการ 

 ๑๗. นายจิมม่ี   ศรีสุขใจสำราญ กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๘. พันเอก สรเดช   สุริยกาญจน์  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๙. นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี  กรรมการ   ติดราชการ 
 ๒๐. นายยงยศ   กาญจนโรจน์พันธ์ กรรมการ   ติดราชการ 
 ๒๑. นายนิติพัฒน์   พรนิมิตพิศาล  กรรมการ   ติดราชการ 
 ๒๒. นายยอดรัก    ธรรมสโรช  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๓. นายคณิต   บริพันธ์   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๔. นายนิธิพร    มีลาภ  กรรมการ    ติดราชการ 

 ๒๕. นายสุรศักดิ์  สีโท   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๖. นายสุพจน์  แก้วพรหมมาลย์  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๗. นายสาโรช    จันทร์ประเสริฐ กรรมการ     ติดราชการ 
 ๒๘. พันเอก ผ่านศึก    อนันตพงษ์  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๙. นายขจร    เรเชียงแสน  กรรมการ    ติดราชการ 
 

 
 
 
 

/๓๐. นายพรรณพรหมพร... 



-๓- 
 

 ๓๐. นายพรรณพรหมพร  เอ่ียมประชา   กรรมการ    ติดราชการ 
๓๑. นายเขมชาติ  ศุภนรากุล   กรรมการ    ติดราชการ 

 ๓๒. นายวีระวัฒน์   วีระพงษ ์  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๓๓. นายธนวัฒน์  เทียนประเสริฐ  กรรมการ    ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 - 
เจ้าหน้าที่การประชุมฯ 
  ๑. นางแว่นฟ้า   ทิมรอด  ผู้ช่วยจดบันทึกรายงานการประชุม  
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น. 
๑.วาระท่ี ๑  ประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ  

นายดนัยฯ การประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๓๑ คน เจ้าหน้าที่และ
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๒ คน รวมเป็น ๓๓ คน ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมฯ ตาม
ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๘ ขออนุญาตเรียนเชิญ พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ 
ในวาระท่ี ๑ ครับ 

ประธานฯ  สวัสดีครับท่านคณะกรรมการฯ  เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน และ
ขอขอบคุณที่มาร่วมประชุมฯ ผมขอเปิดการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ ในวาระต่อไป  
๒. วาระท่ี ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒    

นายดนัยฯ   การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์ เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒                   
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมี         
พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๓๖ ท่าน และผู้เข้าร่วม
คุณครู เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๔ ท่าน รวมเป็น ๔๐ ท่าน รายละเอียดสรุปรายงานการประชุมฯ                    
มีจำนวน ๒๐ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการฯ กรุณาตรวจสอบตรวจทานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดตามภาพฉาย และขออนุญาตสอบถามว่ามีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 
หรือไม ่ 
  ที่ประชุม ไม่มีการรับรองรายงานการประชุมฯ (เนื่องจากยังไม่ได้รายงานในบางวาระ เพราะ      
มีเรื่องด่วนที่ต้องชี้แจงก่อน) 
๓. วาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
  นายดนัยฯ ในวาระนี้ ฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องที่ควรเรียนให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จำนวน ๕ เรื่อง แต่
เนื่องจากใกล้การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฯ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงขออนุญาตเลื่อนวาระที่ ๓.๓ ขึ้นมานำเสนอก่อน 
ขอเชิญ พลโท พิสิทธิ์  สิงหราไชย อุปนายกฯ/ประธานจัดงานฯ ครับ 
 วาระท่ี ๓.๓  เรื่องรายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” 
โดยอุปนายกฝ่ายกิจกรรมการจัดงาน (พลโท พิสิทธิ์ สิงหราไชย)  
 พลโท พิสิทธิ์ฯ เรียนท่านนายกสมาคมฯ  คณาจารย์ฯ คณะกรรมการฯ และผู้ เข้าร่วม
สังเกตการณ์ทุกท่าน ในส่วนของคณะทำงานการจัดงานฯ ขออนุญาตสรุปความคืบหน้าของการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ฯครั้งนี้ กำหนดในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่ง
เหลือเวลาอีกเพียง ๑ สัปดาห์ ที่พวกเราจะต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งปัญหาหลักๆมีจำนวน 
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๒ เรื่อง คือ ๑. การจัดโต๊ะงานเลี้ยงฯ ๒. การชำระเงิน  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้
คณะกรรมการฯ ทุกท่านแล้ว ในการนำเสนอครั้งนี้เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้มีความมั่นใจในการเตรียมงาน
และร่วมกันพิจารณาหรือมอบความรับผิดชอบรายบุคคลเพ่ิมเติมเพ่ือให้งานมีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

  วาระท่ี ๓.๓.๑ ผนวก ก  กำหนดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าฯ “85 ปี  โยธิน ถิ่นคนดี” 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อม  
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เริ่มเปิดลงทะเบียน 
 เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้ร่วมงานพร้อม ณ  ห้องมัฆวานรังสรรค์  (ชั้น ๒) 
 เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีเปิดงาน 
    - พลเอก  ธงชัย เกื้อสกุล (นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ คนที่ ๗)  
   ประธานในพิธีเดินทางมาถึงและเข้าที่นั่งโต๊ะจัดเลี้ยง         
   - ฉายวีดีทัศน์เพลงชาติไทย  และเกียรติประวัติโรงเรียนโยธินบูรณะประกอบ
    แสง  สี  เสียง 
              - การแสดงรำอวยพร และเพลงมาร์ชโยธิน 
             - พลโท สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  และกราบเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดงาน 
     เวลา ๑๙.๐๐ น.     - การแสดงชุดที่ ๑  (การแสดงประยุกต์โดยวงโยธวาทิตของโรงเรียนโยธินบูรณะ) 
                  - การแสดงชุดที่ ๒  (การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง) 
 เวลา ๑๙.๓๐ น.     ดนตรีบรรเลง โดยวง No Limit 69  และการแสดงของนักร้องศิลปิน  
 เวลา ๒๒.๓๐ น.    ปิดงาน   “๘๕ ปี  โยธิน  ถิ่นคนดี” 
  สำหรับการเตรียมความพร้อม คณะกรรมการจัดงานฯ ฝ่ายต่างๆ ร่วมกับ บริษัท UCI MEDIA 
จำกัด จะไปดำเนินการจัดสถานที่จัดงาน ติดตั้งระบบจอมอนิเตอร์ จอ LED การประดับตกแต่ง BACK DROP 
รวมทั้งการทดลองระบบไฟ แสง สี เสียง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ช่วงบ่าย โดยมีการประสานกับ
เจ้าหน้าที่สโมสรทหารบกไว้เรียบร้อยแล้ว และในวันที่ศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ การติดตั้งอุปกรณ์ทางเทคนิค
และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจะเริ่มทำการทดสอบ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จากนั้นทุกภาคส่วนจะพร้อมตั้งแต่ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. รวมทั้งมีการเตรียมการเรื่องอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้กับคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่
ธุรการ เจ้าหน้าที่เทคนิคของบริษัทฯ ตลอดจนนักแสดงของโรงเรียนโยธินบูรณะ กำกับดูแลเรื่องการจัดรถรับ – 
ส่งครูอาจารย์ และนักแสดงฯ เรื่องการซักซ้อมขั้นตอนของคณะกรรมการฯ และนักแสดงฯ ตามลำดับพิธี
เหมือนจริง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
  ประธานฯ เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติครูอาวุโสที่ขึ้นบนเวทีและไม่เป็นการสร้างภาระกับท่านไม่ต้อง
ให้ท่านขึ้นไปร้องเพลงร่วมกับคณะกรรมการฯ  ภายหลังคณะกรรมการสมาคมฯนำประธานในพิธีฯ เข้ามายัง
บริเวณห้องมัฆวาน  คุณศิริ  สาระผล และ คุณจิดาภา อารีย์ทาน (น้องแอมเวย์) ทำหน้าที่พิธีกรบนเวที     
กล่าวต้อนรับและนำชม VTR และนำท่านผู้เกียรติที่มาร่วมงานฯ ร่วมกันร้องเพลงชาติ  จากนั้นรับชมการรำ
อวยพร ระบำฉ่ิง และเพลงมาร์ชโยธินบูรณะจากนักเรียนศิษย์ปัจจุบัน จากนั้นเรียนเชิญ 
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นายกสมาคมฯ ขึ้นเวทีกล่าววัตถุประสงค์ จากนั้นจึงกราบเรียนเชิญคุณครูอาวุโสทั้ง ๔ ท่านขึ้นบนเวที โดยจัดที่
นั่งให้ท่านอย่างสมเกียรติ โดยจะเรียนเชิญประธานในพิธีฯเป็นตัวแทนศิษย์เก่าแสดงมุทิตาจิต มอบพวงมาลัย
ข้อกรให้กับคุณครูอาวุโส ทั้ง ๔ ท่าน และกล่าวเปิดงานฯ จากนั้นคณะกรรมการฯ จะเดินจูงประคองครูอาวุโส
ลงจากเวที ซึ่งจะเป็นภาพที่สวยงาม สมเกียรติ และสร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานฯ  ขอให้กำหนด
ขั้นตอน เส้นทางการข้ึน – ลงเวที และกำหนดตัวบุคคลให้ชัดเจน เพื่อความลื่นไหลไม่มีภาพกระตุก ขอให้มีการ
ประสานและการกำกับดูแลในการซ้อมให้ดีที่สุด ขอฝาก บริษัท UCI MEDIA จำกัด ให้จัดทำรายชื่อผู้ที่จะขึ้น
เวทีและการเรียงลำดับให้ดีด้วย การเตรียมรูปบุคคลต่างๆ เช่น รูปประธานในพิธีฯ นายกสมาคมฯ คุณครู
อาวุโสต้องเตรียมให้พร้อมด้วย 
  นายรังสรรค์ฯ ขออนุญาตเสนอแนะว่าการปิดงานฯควรมีขั้นตอนเพิ่มเติม เช่น ควรมีการเชิญชวน
ให้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ๘๖ ปี ในปีหน้า ฯ ดีกว่าปล่อยให้ผู้ร่วมงานฯเดินทางกลับไปเฉยๆ โดยขาดการกระตุ้น
เตือน หรือการปลุกเร้าความทรงจำ 
  วาระท่ี ๓.๓.๒ ผนวก ง ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ตามห้วงเวลา 
  เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน, เจ้าหน้าฝ่ายต้อนรับ คณะกรรมการสมาคมฯ และ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อม ณ บริเวณที่จุดรับผิดชอบ และบริเวณโถง ชั้น ๒ 
สโมสรทหารบก 

  เวลา ๑๗.๓๐ น. เริ่มเปิดการลงทะเบียน 
 *** พิธีกรภาคสนาม (บ. UCI Media จำกัด จำนวน ๒ คน) ประกาศ 
เชิญชวน ชี้แจงวิธีการ และแนะนำจุดถ่ายรูปบริเวณงาน (ประชาสัมพันธ์) 

     *** หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน : คุณสุพล จิตราพงษ์ 
     *** หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่แจกของที่ระลึก : คุณสุพล จิตราพงษ์ 
     *** หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ : คุณรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม (เต้) 
                : คุณนพดล เสมมีสุข (แน็ต) 
                : คุณชัยพล  สินเจือ    

ประดับช่อดอกไม้ให้แก่ ประธานในพิธีฯ, นายกสมาคมฯ, ผู้แทนครูอาวุโส 
จำนวน ๔ ท่าน, คณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน ๒๐ ท่าน, ชมรมครูอาวุโส 
จ ำ น ว น  ๕  ท่ า น , เค รื อ ข่ า ย ผู้ ป ก ค ร อ ง ฯ  จ ำ น ว น  ๖  ท่ า น                        
(เตรียมช่อดอกไม้สำรองไว้ จำนวน ๖๐ ช่อ พร้อมสุภาพสตรีสำหรับประดับ
ช่อดอกไม้) 
หมายเหตุ : การแต่งกายของคณะกรรมการสมาคมฯ กางเกงสุภาพสีเข้ม 
เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีชมพู เน็คไทตราสมาคมฯ สูทสีเข้ม)  

     *** หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่บันทึกภาพ : คุณสมเจตน์ ราชแพทยาคม 
 (จุด Back Drop, จุด Land Mark, จุด อุโมงค์เวลา ตลอดจนภาพโดยรวม
ตลอดทั้งงาน นอกเหนือจากช่างภาพของ บ. UCI Media จำกัด) 
 หมายเหตุ  :  ยบ.รุ่นที่ ๔๑ จะรับผิดชอบในการนำ ครูอาวุโส, ครูปัจจุบัน,              
แขก VIP ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ และนำเข้าสู่โต๊ะอาหาร บริเวณห้องมัฆวาน
รังสรรค์ 

  เวลา ๑๘.๐๐ น. นายกสมาคมฯ, อุปนายกสมาคมฯ, เลขานุการสมาคมฯ, ผู้บริหารโรงเรียน
โยธินบูรณะ, ผู้แทนชมรมครูอาวุโสฯ / ผู้แทนครูปัจจุบัน / ผู้แทนเครือข่าย
ผู้ปกครอง รอต้อนรับประธานฯ ณ บริเวณจุดลงรถ 

/เวลา ๑๘.๑๐ น... 
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   เวลา ๑๘.๑๐ น. พลเอก ธงชัย  เกื้อสกุล (ประธานฯ) เดินทางถึงสโมสรทหารบก 
    - นายกสมาคมฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ แนะนำผู้ร่วมให้การต้อนรับ 

      และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ จุดถ่ายภาพ 
  เวลา ๑๘.๓๐ น. ประธานฯ และคณะ เดินทางถึงห้องมัฆวานรังสรรค์ 
    - เปิดเพลงเคารพธงชาติ 
    - ประธานฯ เข้าท่ีนั่งโต๊ะจัดเลี้ยง (VVIP) 

- พิธีกรบนเวที (คุณศิริ  สาระผล และ คุณจิดาภา อารีย์ทาน (น้องแอมเวย์) 
  กล่าวต้อนรับประธานฯ และผู้ร่วมงานฯ พร้อมทั้งนำเข้าสู่บรรยากาศ 

        งานเลี้ยงฯ / เกริ่นนำการจัดงานฯ  และเชิญชมการแสดงต่างๆ 
    - รับชม VTR ประวัติโรงเรียนโยธินบูรณะ 
    - การแสดงระบำฉิ่ง โดยนักเรียนโยธินบูรณะ 
    - การร้องเพลงหมู่ มาร์ชโรงเรียนโยธินบูรณะ 

    - พิ ธีกรกล่ าว เรียน เชิญ คุณ ครูอาวุ โส  จำนวน ๔  ท่ าน  ขึ้ นบน เวที                     
(คุณครูเสริมฯ, คุณครูจำลองฯ, คุณครูเสาวนีย์ฯ และ คุณครูพรทิพย์ฯ) 

     - พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน 
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” และเรียนเชิญ
ประธานฯ ขึ้นบนเวทีเพ่ือเป็นตัวแทนศิษย์เก่ามอบพวงมาลัยข้อกรให้แก่
คุณครูอาวุโสทั้ง ๔ ท่าน 

    - พลเอก ธงชัย  เกื้อสกุล ประธานในพิธีฯ ขึ้นบนเวที มอบพวงมาลัยข้อกร 
      ให้แก่คุณครูอาวุโสทั้ง ๔ ท่านเพ่ือแสดงมุทิตาจิต จากนั้นกล่าวเปิดงานฯ 
    - พิธีเปิดงาน (กดปุ่มเพ่ือต่อจิ๊กซอว์) ประกอบด้วย ประธานฯ, นายสมาคมฯ,  

  ผู้แทนครูอาวุโส, ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ และผู้บริหารโรงเรียนโยธิน 
  บูรณะ (เปิดเพลงมหาฤกษ์) 

  เวลา ๑๙.๐๐ น. - การแสดงชุดที่ ๑ : การแสดงประยุกต์ โดยวงโยธวาทิต และจินตลีลา 
    - อาหารชุดที่ ๑ ออกบริการตามโต๊ะ                   
    - การแสดงชุดที่ ๒ : การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง วอนลมฝากรัก 
  เวลา ๑๙.๓๐ น. วงดนตรีบรรเลง โดยวง No Limit 69, และการแสดงของนักร้องศิลปิน 
    ประกอบ แสง สี เสียง 
    - อาหารชุดที่ ๒ ออกบริการตามโต๊ะ 
  เวลา ๒๒.๓๐ น. - ร้องเพลงร่วมกัน (เพลง สายเลือดเดียวกัน) 
    พิธีกร อารัมภบทและอ่านคำกลอน คุณครูทองสุข 
    ปิดงาน “๘๕ ปี  โยธิน  ถิ่นคนดี” 
  วาระท่ี ๓.๓.๓ ผนวก ค ผังการจัดสถานที่ 
   สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ “๘๕ ปี  โยธิน  ถิ่นคนดี” ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์  
ชั้น ๒ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี ตามภาพฉาย  
   คณะกรรมการฯ จัดโต๊ะไว้ จำนวน ๘๐ โต๊ะ สำรอง จำนวน ๕ โต๊ะ                   
โดยจัดเป็นรูปเกือกม้า (U) โต๊ะ VVIP อยู่ตรงกลาง จำนวน ๒ โต๊ะ และโต๊ะผู้ร่วมงานแต่ละรุ่น จำนวน ๗๘ โต๊ะ 
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จึงขออนุญาตประสานผู้แทนแต่ละรุ่น กรุณาช่วยกันประชาสัมพันธ์ ติดตาม และโอนเงินที่สั่งจองโต๊ะไว้ให้            
ฝ่ายเลขาฯ หรือเหรัญญิกฯ ภายในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  
   รายการอาหาร ๙ อย่าง ตามภาพฉาย 
   ผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) รายละเอียดตามภาพฉาย มีการจัดทำป้าย
และข้ึนภาพที่ จอ LED 
  วาระท่ี ๓.๓.๔ ข้อหารือ 
   กองทุนครูเฉลียว  จำเริญมา เพ่ือการศึกษา ซึ่งขณะนี้มีศิษย์เก่าที่มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคสมทบทุนมาแล้วจำนวนหนึ่ง ภายในงานจะจัดบูธประชาสัมพันธ์กองทุนฯ เพ่ือให้ผู้มาร่วมงาน            
ได้รับทราบและหากมีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบกองทุนได้ภายในงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จัดกล่องรับบริจาคไว้
อำนวยความสะดวก 
 ที่ประชุม รับทราบ     
   วาระ ๓.๒ สรุปผลการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมฯ เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒               
โดย อุปนายกฝ่ายกีฬา (นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม)  
 นายสมนึกฯ เรียนนายกสมาคมฯ คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน  กระผม        
ขออนุญาตรายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒  
ณ สนามฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (ชวนชื่น กอล์ฟคลับ) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  สรุป
รายละเอียดได้ดังนี้ 
 การแข่งขันฯ แบ่งออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย โดยรอบเช้าเริ่มทำการแข่งขันฯ 
(Shotgun Start) เวลา ๐๗.๐๐ น . และรอบบ่ายเริ่มทำการแข่งขันฯ (Shotgun Start) เวลา ๑๒.๓๐ น .             
การแข่งขันฯ มีอุปสรรคเรื่องลมฟ้าอากาศบ้างในช่วงบ่าย แต่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รายละเอียดตาม  
ภาพฉาย 
 มีของชำร่วยที่แจกผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ เหลือจำนวนหนึ่ง อาทิ หมวก YB จำนวนหนึ่ง ราคา           
ใบละ ๒๕๐.- บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ถุงกอล์ฟ จำนวน ๒ ถุง ราคาใบละ ๒,๗๐๐.- บาท (สองพัน                 
เจ็ดร้อยบาท) กระเป๋า YB จำนวน ๒๐ ใบราคาใบละ ๗๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) และร่ม YB ซึ่งจะนำไป
จำหน่ายภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยจำนำรายได้เข้าสมาคมฯ ต่อไป 
 มีรายรับทั้งสิ้น จำนวน ๑,๙๕๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่ งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                    
เงินสนับสนุน (Sponsor) จำนวน ๑๖๙,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมรายรับ
เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒,๑๒๔,๑๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 มีรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๘๑๑,๐๑๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก
รายจ่ายมีจำนวนเกินวงเงินที่นายกสมาคมฯ มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่าย ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๙.๒                  
การจ่ายเงินของสมาคมฯ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ ข้อ ๑๙.๒.๑ นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกฯ เมื่อทำการแทน             
นายกสมาคมฯ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมฯ ได้ตั้งแต ่๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 
 

 
/๑๐๐,๐๐๐.- บาท... 



-๘- 
 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ก่อน แต่ถ้า
เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ฯ ยกเว้นกิจกรรมที่ทำเป็น
ประจำทุกปี หรือธรรมเนียมประเพณีของสมาคมฯ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการสมาคมฯ  ดังนั้น เพ่ือให้
การใช้จ่ายเงินของสมาคมฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมฯ และจะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ        
จึงขออนุญาตให้ที่ประชุมฯ ได้อนุมัตวิงเงินตามท่ีกล่าวมา 
 ที่ประชุม มีมติอนุมัตติามท่ีเสนอ  
 สรุปผลการจัดการแข่งขันฯ มีรายรับมากกว่ารายจ่าย (กำไร) เป็น เงินทั้ งสิ้น  จำนวน 
๑,๓๑๓,๐๙๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 
ต้องขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ และคณะทำงานฯ ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือร่ว มใจใน
กิจกรรมของสมาคมฯ จนประสบผลสำเร็จเพื่อประโยชน์แด่พวกเราชาวโยธินบูรณะต่อไป  
  ที่ประชุม รับทราบ 
   วาระท่ี ๓.๔ เรื่องการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล โดยอุปนายกฝ่ายกิจกรรมสันทนาการและการกุศล 
(นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล)  
 นายวิเชียรฯ ขอเรียนชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการจัดวิ่งการกุศล  “จิตสำนึก รักษ์ไทย”            
ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยขอสรุปการดำเนินงานห้วงที่ผ่านมา
ดังนี้ 
 ๓.๔.๑ ประมาณการรายรับ 
  ๓.๔.๑ รายรับอ่ืนที่คาดว่าจะได้ คือรายรับจากผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) ประมาณ 
๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับเงินสนับสนุนมาแล้ว จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และได้นำเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว และกำลังรอรับการสนับสนุนที่    
จะโอนเข้ามาอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะเกินกว่ายอดที่ประมาณการไว้ 
   ๓.๔.๒ รายรับจากผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ โดยแบ่งประเภทของการวิ่งออกเป็น            
๓ ประเภท คือ  
    ๑) ประเภท fun run วิ่งที่ระยะทาง ๓ กิโลเมตร   
    ๒) ประเภท Mini Half Marathon วิ่งที่ระยะทาง ๖ กิโลเมตร  
    ๓) ประเภท Super Mini Marathon วิ่งที่ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร  
   ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมีการลดค่าสมัครช่วงนี้จนถึง      
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในราคาลดดังนี้  
    - ประเภท Super Mini Marathon    ราคา ๗๐๐.- บาท  
     - ประเภท Mini Half Marathon      ราคา ๖๐๐.- บาท  
     - ประเภท Fun Run                     ราคา ๔๕๐.- บาท 
  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ห้วงเวลาพิเศษนี้  ตามที่ประมาณการ
ผู้ เข้ าร่ วมสมั ค รไว้  ๓ ,๒๐๐  คนนั้ น  มี ค วามวิตกถึ ง อุปสรรคที่ จะทำให้ มี ผู้ เข้ าร่ วมการแข่ งขัน ฯ                       
ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีห้วงระยะเวลาที่กระชั้นชิด มีงานอ่ืนเข้ามาแทรก จึงมีการเร่งประชาสัมพันธ์
ในสื่อ Social Media ต่างๆ ตลอดจนจะนำไปประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครในงานเลี้ยงสั งสรรค์                    
“๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” ที่สโมสรทหารบก ด้วย อีกท้ังจะมีการจัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฯ ในวันอังคารที่ 
 

 
/๒๙ ตุลาคม... 



-๙- 
 

 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโถง ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมี นายกสมาคมฯ                    
เป็นประธานในการแถลงข่าว ได้เชิญผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆมาร่วมฟังการแถลงข่าว จึงขอเรียนเญคณะกรรมการฯ 
ทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจจำเป็นได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 นายพิมฉัตร์ฯ ขออนุญาตเสริมข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ โดยจะเริ่มประชาสัมพันธ์ 
(Promote) เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายหลังจากการแถลงข่าวทันที ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ VTR เพ่ือใช้
ในวันแถลงข่าว ซึ่งวันนั้นจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. จากนั้น พิธีกร คุณ
ศิริ  สาระผล จะกล่าวต้อนรับและเปิด VTR ให้รับชม และเริ่มการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ โดยเชิญ พลโท 
สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ มาเป็นประธานและตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน หลังจากนั้นจะมีการ
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และได้เชิญผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้มาเข้าร่วมงานด้วยเพ่ือเป็นการให้เกียรติ การแถลง
ข่าวจะจบเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. รายละเอียดกำหนดการแถลงข่าวตามภาพฉาย โดยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์
และจัดสถานทีใ่นการแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 นายศิริฯ ในงานแถลงข่าวบนเวที ควรมีจำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วยนายกสมาคมฯ, ผู้บริหาร
โรงเรียนโยธินบูรณะ และประธานจัดงานฯ (คุณวิเชียรฯ) ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวจะใส่เสื้อวิ่งร่วมกัน  มีหนังสือ
เชิญสปอนเซอร์มาด้วย  
 ประธานฯ  เสนอให้เชิญผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) ขึ้นเวทีด้วย อาจให้มีพิธีมอบเงินสนับสนุน
ด้วย รูปแบบอาจจะเชิญนั่งบนเวทีด้วย ลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ และพูดคุยกันระหว่างนายกสมาคมฯกับ
ประธานจัดงานฯ  
 นายวิเชียรฯ เชิญชวนพวกเราชาวโยธินบูรณะและคณะกรรมการฯ ช่วยกันสนับสนุนงานวิ่งครั้งนี้
ด้วย และเสนอให้มีการแสดงจัดมินิคอนเสิร์ต มอส ปฏิภาณ ภายหลังจากการเป็น Presenter ให้งานแล้ว 
ระยะเวลาการแสดงประมาณ ๑ ชั่วโมงเพ่ือเรียกแฟนคลับ (FC) เข้าร่วมการแข่งขันฯ เป็นแนวทางเรียก
กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้น จากการประสานมีค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๓๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) จึงขออนุญาตเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ผู้แทนบริษัท อินเฮ้าส์ (IN HOUSE) ๖๕ จำกัด การประมาณการของคณะกรรมการจัดงานฯ 
คาดหวังนักวิ่งไว้ที่จำนวน ๓,๒๐๐ คน บริษัทฯ ประกันให้ไว้ที่ ๒,๔๐๐ คน เนื่องจากสมาคมฯ จัดการแข่งขัน 
วิ่งการกุศลเป็นครั้งแรก ยังไม่ติดตา ติดหูของเหล่าบรรดานักวิ่งล่ารางวัล บริษัทฯ ก็มีความกังวลเหมือนกัน           
ในยอดนักวิ่งที่ผันแปร ดังนั้นหากมีการประชาสัมพันธ์ด้วยดาราที่มีชื่อเสียง ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะสามารถเรียก
บรรดานักวิ่งเหล่านั้นมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น แต่มองถึงความคุ้มค่าที่จะได้ตามมา           
ถือว่าคุ้ม ซึ่งชมรมวิ่งอ่ืนๆก็มีการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการโปรโมทเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณการจัดจาก
สมาคมฯ ไว้ จำนวน ๑,๕๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่สามารถกันงบประมาณมาใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ได้อย่างเพียงพอ จึงขอความกรุณาได้พิจารณาสนับสนุนด้วย     
 ที่ประชุม มีมติให้มีคอนเสิร์ต มอส ปฏิภาณ มาช่วยประชาสัมพันธ์งานนี้ 
 นายดนั ยฯ  สำห รับ วาระที่  ๓ .๑  เรื่ อ งชี้ แ จ งสถานภ าพการ เงิน ของสมาคมฯ  โดย                    
นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์ เหรัญญิกฯ และวาระท่ี ๓.๕ เรื่อง สรุปกิจกรรมมุทิตาจิต ทัศนาการครู โดย นายชัยพล 
สินเจือ ฝ่ายกิจกรรมสันทนาการและการกุศลฯ นั้น ฝ่ายเลขาฯ ขอยกไปในการประชุมฯ ครั้งต่อไป เนื่องจาก
การประชุมในวันนี้มีวาระที่สำคัญเร่งด่วน จึงใช้เวลาในการชี้แจงเพ่ือทราบค่อนข้างนาน ส่วนรายละเอียดจะได้
นำเสนอผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ หรือไลน์กลุ่มคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบต่อไป  
 

 
/๔.วาระท่ี ๔... 



-๑๐- 
 

๔.วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา แนวทางการปฏิบัติของชมรมกีฬา  
 ประธานฯ กล่าวถึงชมรมต่างๆในสมาคมฯ  การจัดโครงสร้างชมรมกีฬาต่างๆไว้ในสมาคมฯ เพ่ือ

ต้องการให้มาผนึกกำลังกับสมาคมฯ ต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วมกับสมาคมฯ ในนาใสมาคมฯแต่โดยทางพฤติ
นัยชมรมกีฬาต่างๆยังดำเนินการเป็นเอกเทศ ต้องการให้ เวลาจัดงาน เช่น จัดงานฟุตบอลของสมาคมฯ โดย
ชมรมฟุตบอล  จัดงานกอล์ฟของสมาคมฯ โดยชมรมกอล์ฟ เป็นต้น เวลาประชาสัมพันธ์จะได้เป็นภาพลักษณ์
เดียวกัน เราจะต้องสร้างความเข้มแข็งของความเป็นหนึ่งเดียว  สมาคมฯจะต้องเป็นศูนย์กลางของชมรมต่างๆ 
ดังนั้น ขอให้ชมรมฯต่างๆ รับทราบและนำไปปฏิบัติเพ่ือสื่อสารให้กับสมาชิกของชมรมต่างๆทราบ ด้วย 

 น ายศิ ริ พ จน์ ฯ  ก ล่ า ว ถึ งก ารจั ด งาน ข อ งแ ต่ ล ะช ม รม ฯ  ค ว รมี ก ารจั ด ท ำรู ป แ บ บ                       
(Job Description) ไว้เพ่ือเป็นมาตรฐาน มีการทำสูจิบัตร เพ่ือเสนอทุกครั้งที่จะจัดงานให้ทางสมาคมฯ 
รับทราบ  

 ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบแนวทางตามท่ีนายกสมาคมฯ กำหนดแนวทางไว้ 
๕. วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
  นายดนั ยฯ  วาระที่  ๕  เรื่อ ง อ่ืนๆ  มี คณ ะกรรมการฯ จะเสนอ จำนวน  ๑  เรื่ อ ง คื อ                 
การปรับปรุงที่ทำการของสมาคมฯ โดย นายศิริพจน์ นภาวุฒิ อุปนายก 
 นายศิ ริพจน์ ฯ  รายงาน เรื่องที่ ท ำการสมาคมฯ ที่ จะปรับปรุงฝ้ า เพดาน ที่ มี น้ ำรั่ วซึม                 
ในปัจจุบัน ตรวจพบโครงสร้างตัวใต้ฝ้าเพดานไม่มีระบบการป้องกันน้ำรั่วซึม ซึ่งจะต้องจัดทำรางน้ำสเตนเลส 
อลูมิเนียมซ่อมเพ่ือป้องกันการชำรุดทรุดโทรมในอนาคต ระยะเวลา ๒ สัปดาห์ สำหรับรายการปรับปรุงนั้น                
มีผู้รับเหมาเสนอราคามาเป็นเงินจำนวน ๑๑๐,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมการ
จัดทำฝ้าฉาบเรียบกับติดวอลเปเปอร์  
 ที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้ดำเนินการ 
  
 ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
   
             นาง  
                                          (แว่นฟ้า  ทิมรอด) 
                                         ผู้จดบันทึกการประชุม 
       พลโท   
               ( สุรชาติ   จิตต์แจ้ง )      นาย  
         นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ                   ( สมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร ) 
                               กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
                                                       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
     
          นาย  
                              ( ดนัย   จารุณ ) 
            เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
                ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 

 


